

MiC	MATICHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source : ดอกเบญจตุรกี		61291542
Date : 10 ก.ย. 2561	Page : 1, 1	No :

ชู Palm Oil City แก้ปัญหาทิ้งระบบ ■ ภาครัฐต้องมีนโยบายชัดเจน

ปาล์ม ยางพารา เจอปัญหาครีอกัน ผลผลิตดัน ราคาตก ต้นทุนส่งออกแพงกว่าประเทศคู่แข่ง ปัญหาหลักมาจากนโยบายที่ไม่ชัดเจนของภาครัฐ การบริหารจัดการลำช้าไม่ทันการณ์ หวังออยล์ปาล์มซิดูราษฎร์ฯ แก้ปัญหาธุรกิจปาล์มภาคใต้ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้แบบระยะยาว ที่สำคัญคือต้องมีระบบการวิจัยที่ทันสมัยและเข้มแข็งควบคู่กับศูนย์รวมทางความคิดที่เป็นเอกภาพ

(อ่านรายละเอียด หน้า 9)

๕ Palm Oil City

อุตสาหกรรม

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

★ คุณคิดทำธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรอยู่ที่สุราษฎร์ธานี
โรงสกัดน้ำมันปาล์ม

★ สุราษฎร์ธานีกำลังจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นออยล์ปาล์มซิตี้
ที่จริงนโยบายมี แต่เราต้องดูวิธีปฏิบัติว่าจะระยะยาวขนาดไหน
ตอนนี้ น้ำมันปาล์มไทยแข่งขันไม่ได้ในเรื่องต้นทุน ปาล์มน้ำมันใหญ่ของโลก คือ 1. อินโดนีเซีย 2. มาเลเซีย 3. ไทย ซึ่งในไทยตอนนี้ผลิตเกิน
ความต้องการและต้องส่งออก ต้นทุนของเราแข่งกับประเทศอื่น
ไม่ได้

- ต้นทุนคิดยังไง ต่อ กิโลกรัมหรือคิดเป็นตัน
คิดเป็นตัน ถ้าเป็นการแข่งขัน เรื่องการจัดการภาครัฐยังไม่ค่อย
ให้เวลา ใส่ใจไม่พอ ผมว่าภาคราชการก็ให้ใจพอสมควร แต่เนื่องจาก
กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวง
พาณิชย์ เวลาแก้ปัญหาจะช้า

★ ภาครัฐให้ความสนใจปัญหาทางพารามากกว่าหรือเปล่า
ไม่เชิง ปัญหาเหมือนกัน เรื่องยางก็เจอกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์ ที่ไม่สามารถให้นโยบายที่ชัดเจนได้

★ ล่าสุดนายเกษมหารี ภูมิหมัด มาเลเซีย ไปคุยกับจีน จะไปขอเลิก
โครงการใหญ่ และขอให้จีนเข้ามาดูแลเรื่องเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันของเขา
ด้วย แล้วจีนก็รับปาก แบบนี้ไทยจะทำอย่างไร

การแก้ปัญหาคงไม่ได้ยากมากมาย แต่ต้องมีหน่วยงานที่เด็ดขาด
จังหวัดนี้ของลันจะส่งออกอย่างไร ตอนนี้ของขาดจะจัดการอย่างไร คิด
ว่าการบริหารยังไม่สมบูรณ์เท่าไร

★ อย่างโครงการออยล์ปาล์มซิตี้ ถือว่าเป็นงานสำคัญของ SEC ออยล์
ปาล์มซิตี้ได้เข้ามาคุยกับผู้ประกอบการก่อนไหม
ปรึกษากัน เพราะโครงการเมืองปาล์มปลูกต้นมาหลายปีแล้ว แต่ไม่
เป็นรูปธรรมเสียที ซึ่งได้เสนอนายกฯตอนที่มาชุมพร ก็ได้รับหลักการไป

★ โฉมหน้าควรจะเป็นอย่างไร
เป็นอุตสาหกรรมปาล์มทั้งหมด ตั้งแต่องานวิจัย ต้นน้ำไปจนถึง
ปลายน้ำ แหล่งความรู้เดียวกัน ใครจะปลูกปาล์มต้องมีที่ดินประมาณ

โหนด สายพันธุ์แบบไหน วิธีปลูกอย่างไร วิธีการจัดการเพิ่มผลผลิตอย่างไร
แปรรูปอย่างไรวิธีไหน 1. ต้องมีงานวิจัย 2. ต้องมีองค์กรเดียวหรือถ้ามี
หลายองค์กรต้องมีจุดศูนย์รวมวิธีคิดไปทิศทางเดียวกัน

★ โครงการออยล์ปาล์มซิตี้การลงทุนจากต่างประเทศไหม
ตอนนี้จำเป็นหรือไม่ ถ้าเป็นธุรกิจปลายน้ำอาจจะ แต่ต้นน้ำหรือ
กลางน้ำคงไม่จำเป็นแล้ว แต่องค์ความรู้ของนักวิชาการไทยยังมี

★ ปลายน้ำไทยเรามีผลผลิตเยอะ มีวัตถุดิบมาก
มีทั้งเคมีคอล เครื่องสำอาง ยาสีฟัน ของใช้ประจำวัน ใช้ปาล์มอยู่
หลายส่วน

★ จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะให้เป็นออยล์ปาล์มซิตี้ มูลค่าการผลิตต่างๆ
มีมากขนาดไหน

คำว่าออยล์ปาล์มซิตี้สุราษฎร์ธานีเราไม่ได้มองแค่สุราษฎร์ธานี จะ
รวมถึงจังหวัดที่ใกล้เคียง คือปาล์มน้ำมันอยู่ภาคใต้มากถึงกว่า 80% ตอนนี้
สุราษฎร์ธานีปลูกมากที่สุดประมาณ 1 ล้านไร่ สุราษฎร์ธานี กระบี่
ชุมพร มีความใกล้เคียงกันนิดเดียว คำว่าออยล์ปาล์มซิตี้สุราษฎร์ธานีไม่ได้
ทำเพื่อสุราษฎร์ธานี เราทำเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งประเทศ
สุราษฎร์ธานีใกล้ขนส่งทางเรือและเป็นศูนย์กลาง จะไปนครศรีธรรมราชก็
ไม่ไกล จะไปชุมพร กระบี่ ก็ไม่ไกลสวนปาล์ม อยู่รอบๆ นี้หมด

★ ในเชิงอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากปาล์ม สุราษฎร์ธานีมีอะไรที่
โดดเด่น

ตอนนี้มียางพารา มีแหล่งท่องเที่ยว ยางพาราเรามีพื้นที่ปลูกมาก
รองจากสงขลาคิดหน่อย

★ ในเรื่องของภาคแรงงาน มีปัญหาไหม อย่างอุตสาหกรรมประมง
ฟื้นขึ้นมาแล้วหรือยัง

ประมงผมเองไม่ได้สัมผัส ส่วนประมงจะเป็นฝั่งของเกษตรกรพวก
หอย กุ้ง พวกนั้นยังติดอยู่ แต่ราคากุ้งตอนนี้ไม่ดีเท่าไร

★ แต่ในเชิงของแรงงาน ปาล์ม ยาง ประมง แรงงานพอไหม
ไม่พอ ขาดมากๆ ตอนนี้เราใช้แรงงานต่างชาติเป็นหลัก

★ แรงงานต่างชาติมีต้นทุนแพงกว่าเมื่อก่อน
ตอนนี้แพงกว่าแรงงานไทยแล้ว เพราะนายจ้างรับผิดชอบทั้งหมด
ทั้งค่าค่าค่าไฟ เดียวนี้แรงงานต่างชาติขอลิขสิทธิ์มากกว่าคนไทยด้วยซ้ำไป

อย่างสถานการณ์ตอนนี้เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจไม่ยางพาราชบเขาจากการนำเข้าของจีนที่ลดลง อย่างนาย A ช่วงนี้งานน้อยจะไม่ไปทำกับนาย B ไม่ยอมทำเลย ถือว่าผิดจุดประสงค์การจ้างงาน แต่ไม่ควรมาคิดแบบนี้เพราะเป็นเรื่องของทุกคน เรื่องพวกนี้ถึงทุกกันหมด หยุตงานไม่ยอมทำ

★โรงงานไม่ยางพาราค่าได้รับผลกระทบจากจีนอย่างไร

อุตสาหกรรมไม่ยางพาราไม่อบแห้ง หรือไม่ซิมเมอร์ กว่า 90% ต้องส่งไปจีน เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา จีนมีกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยชะลอการนำเข้าไป 40-50% เราได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมไม่ยางพารา บ้านเรารัฐบาลไม่สนับสนุนคนทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นอะไรที่อ่อนแอมาก น่ากลัวมาก เพราะเราปลูกเพื่อลูกค้ารายเดียว คือจีนเป็นหลัก

ภาครัฐสมควรที่จะส่งเสริมคนที่ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม่ยางพาราอย่างพรรคพวกที่ทำโรงไม่ยางพาราน่าเป็นห่วงเพราะเรามีตลาดเดียวเป็นหลัก เท่าที่ทราบรัฐมนตรีที่มาประชุมที่ชุมพร ทางสภาอุตสาหกรรมตรังก็เสนอเป็นนิคมฯไม่ยางพาราที่ตรัง

★เมื่อเศรษฐกิจชบเขาในสุราษฎร์ธานี การเงินเป็นอย่างไร หมุนเวียนคล่องไหม ต้องไปกู้ยืมเงินแบงก์ไหม

เท่าที่ทราบตอนนี้แบงก์มองธุรกิจไม่ยางพารา ปลอดภัยไม่ค่อยดี มองขาลงไปหมด แบงก์เองก็ระวังตัวมาก อย่างธุรกิจไม่ยางพาราที่ผ่านมากการเงินตึงตัวมากๆ ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา

★ผู้ประกอบการแก้แค้นทั้งหลายต้องไปพึ่งเงินนอกระบบเยอะไหม

ผู้ประกอบการใหญ่ๆ คงยัง แต่รายย่อยเล็กน่าจะมีบ้าง แต่ไม่มั่นใจตรงนี้

★อยากให้แบงก์ช่วยอะไรบ้าง

สถาบันการเงินควรจะวิเคราะห์ความเป็นจริง หมายความว่าธุรกิจยังดีอยู่ หรือมีปัญหาเรื่องตลาดภายนอกซึ่งไม่ใช่จากปัจจัยการทำธุรกิจของเรา แบงก์น่าจะมองและให้โอกาสเขาประมาณ 3-6 เดือน ให้เงินเพิ่มเพื่อไปแก้ปัญหาระยะสั้น คือไม่ใช่บริษัทไหนบริหารไม่ดีแล้วเจ๊ง ตรงนี้กระทบไปหมด สถาบันการเงินชะลอการปล่อยกู้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะไม่ได้เกิดจากการบริหารผิดพลาด ถ้าบริหารผิดพลาดแล้วไม่ปล่อยกู้ แล้วคุณไปใช้เงินนอกระบบก็โอเค แต่สถานการณ์แบบนี้โลกมันเปลี่ยน บางครั้งก็ต้องขอวงเงินชั้กก่อนเพื่อไปต่อยอดให้มันเดินครบรอบนี้ได้ บางคนโดนตัดเลยทิ้งๆ ที่ธุรกิจพอไปได้ มันผิดพลาดที่ปัจจัยนอก แบงก์เป็นแบบนี้จริงๆ เราไม่ได้บอกว่าอยากให้คุณปล่อยกู้ แต่เราอยากให้คุณวิเคราะห์มากกว่านี้ ตอนนี้พอตึงแล้วตัดทิ้งเลย พอธุรกิจดีมาหาเรากันทุกแบงก์เลย พอเราธุรกิจไม่ดีจากปัจจัยภายนอกก็เมินเรา